

Source :

ฐานเศรษฐกิจ

60251482

Date : 20 ก.ค. 2560 Page :

10

No :

# จับปฎิภากริยาอุตขนำตาล

## ก่อนราคาลอยตัวตามตลาดโลก

สัมภาษณ์



■ งามตา สืบเชื้อวงศ์

โด่งท้ายก่อนที่จะประกาศ ลอยตัวราคาน้ำตาล 1 ธันวาคมนี้ ภาครัฐ โรงงาน น้ำตาล ชาวไร่อ้อย กำลังกลับมาสู่โหมดการเคลื่อนไหวอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องมีอบชาวไร่อ้อยหรือกองทัพมดนำน้ำตาลลักลอบส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่เป็นเรื่องที่ภาครัฐ โรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อย ยังถกเถียงกันอยู่ว่า เมื่อไปสู่การลอยตัวของราคาน้ำตาล รวมทั้งการยกเลิกระบบโควตา ก.(บริโภคภายในประเทศ) โควตาข. (ส่งออกโดยผ่านบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยฯหรืออนท.) โควตาต. (ส่งออกโดยโรงงานน้ำตาล) แล้วทั้ง 3 ฝ่ายจะคุยกันไม่จบ ในเรื่อง การกำหนดราคาอ้อยว่าจะกำหนดอย่างไรต่อไป แล้วบทบาทในการส่งออกของผู้ส่งออก 7-8 รายที่มีอยู่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือไม่สนใจ

ล่าสุดนายภิรมย์ศักดิ์ สาสุนีย์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด ให้

สัมภาษณ์ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่า ให้มองข้อดีของราคาน้ำตาลที่จะไปอิงกับราคาในตลาดโลกก่อนว่า 1. จะไม่มีราคาน้ำตาลในตลาดโลกเป็น 2 ราคาอีกต่อไป โดยยึดที่ราคาเดียวตามตลาด ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบส่งออก ในกรณีที่ราคาในตลาดโลกดีกว่าราคาน้ำตาลภายในประเทศ 2. เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดโลก การกีดกันการค้าในรูปแบบต่างๆจะไม่เกิดขึ้น 3. ถ้าราคาน้ำตาลอิงตลาดโลกผู้บริโภคน้ำตาลเพียงพอ

ส่วนประเด็นที่ยังคุยกันไม่จบ คือการกำหนดราคาที่ใช้ในการคำนวณราคาอ้อยว่าจะอิงที่ราคาเท่าไร หรือควรจะมีวิธีคิดอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาลจะต้องมาหารือกันก่อน และจะต้องหารือให้จบก่อนวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ก่อนที่ราคาน้ำตาลจะลอยตัว ตามราคาตลาดโลก

นอกจากนี้ที่มีการตั้ง



ภิรมย์ศักดิ์ สาสุนีย์

**ปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายของไทยไป 7 ประเทศหลัก  
ช่วงม.ค.-มิ.ย.ปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559**



ข้อสังเกตว่า การลอยตัวราคา น้ำตาลและยกเลิกโควตาจ.ค. นั้น จะกระทบต่อการส่งออก น้ำตาลที่มีบริษัทส่งออก 7-8 ราย ในขณะนี้หรือไม่นั้น ตรงนี้ต้อง อธิบายว่า การส่งออกไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลง ที่เปลี่ยนแปลงไป มีเพียงราคาน้ำตาลในประเทศที่ ยกเลิกการควบคุมราคา และ ปลดปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด โลก ซึ่งตรงนี้ชาวไร่กับโรงงาน น้ำตาลจะต้องไปตกลงกันว่า จะใช้ สูตรไหนในการกำหนดราคาอ้อย

**6 เดือนลดลง 7.56%**

ปัจจุบันปริมาณส่งออก น้ำตาลทรายของไทยไปต่าง ประเทศ ในช่วง ม.ค.-มิ.ย.2560 เปรียบเทียบปี 2559 มีปริมาณ ลดลง โดยปี 2560 มีปริมาณส่ง ออกรวม 3.676 ล้านตัน เปรียบ เทียบปี 2559 ในช่วงเดียวกันมี มากถึง 3.976 ล้านตัน หรือลด ลงในสัดส่วนราว 7.56% โดย ปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายใน ช่วง 6 เดือนแรกปีนี้กระจายไป ยังประเทศสำคัญ 6 อันดับแรก ที่นำเข้าน้ำตาลจากไทยมากที่สุด

ไล่ตั้งแต่อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น (ดูตาราง)

ทั้งนี้ปริมาณส่งออกโดย ผ่านบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทยฯ หรืออนท.จะยังคงยืนอยู่ที่ 8 แสน ตันต่อปี รวมถึงการส่งออกโดย โรงงานน้ำตาลที่ผ่าน 7 บริษัท ก็ยังมีอยู่ เช่น บริษัทแปซิฟิก ซูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ส่ง ออกน้ำตาลให้กับกลุ่มมิตรผล จำนวน 10 บริษัท, บริษัท ด้า ผลผลิตน้ำตาล จำกัด ส่งออก น้ำตาลให้กับกลุ่ม น้ำตาลบ้านโป่ง จำนวน 17 บริษัท เป็นต้น

ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ด้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด กล่าว ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ ได้มีผลกระทบต่อระบบแบ่งปัน ผลประโยชน์ เพราะกฎหมายอ้อย และน้ำตาลก็ยังคงอยู่ แต่สิ่งที่เปลี่ยน ไปคือ ไม่มีการควบคุม ราคาน้ำตาลในประเทศ รวมถึง การยกเลิกโควตาทั้งหมดออกไป

นอกจากนี้เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาน้ำตาลในประเทศขาด แคลน ล่าสุดทุกฝ่ายเห็นพ้องตรง กันว่า ควรมีน้ำตาลสำรองใน

ประเทศเดือนละ 2.5 แสนตัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า ราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะผันผวนแค่ไหน แต่ในประเทศยังมีปริมาณน้ำตาลสำรอง เพื่อให้ผู้บริโภคอุ่นใจมากขึ้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบันในประเทศไทยมีปริมาณการผลิตน้ำตาลรวมจำนวน 10 ล้านตัน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นส่งออก 7 ล้านตัน และบริโภคภายในประเทศประมาณ 2.5-2.8 ล้านตัน

### ต่ำสุดในรอบ 16 เดือน

สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำตาลดิบในตลาดโลก ขณะนี้ปรับตัวลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลก ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากระดับสูงสุดที่ประมาณ 24 เซ็นต์ เมื่อปลายเดือนกันยายน 2559 มาถึงระดับต่ำสุดเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 ที่ระดับต่ำกว่า 13 เซ็นต์ โดยปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ในช่วง 13-14 เซ็นต์

### สาเหตุราคาปรับตัวลดลง

สุดท้ายนายภิรมย์ศักดิ์กล่าวถึง สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงในขณะนี้ว่า เกิดจากที่กองทุนและนักเก็งกำไรเทขายตัวซื้อน้ำตาลที่ถืออยู่จำนวนมากเป็นประวัติการณ์ถึงประมาณ 17 ล้านตันน้ำตาล จนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นผู้ถือตัวขายน้ำตาลจำนวนมากประมาณ 5 ล้านตันน้ำตาล อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่า ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ผลผลิตน้ำตาลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเกินปริมาณความต้องการบริโภคถึงประมาณ 5 ล้านตัน โดยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในบราซิล อินเดีย และไทย

นอกจากนี้ค่าเงินเรียลบราซิลอ่อนตัวลง เนื่องจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ จึงจูงใจให้บราซิลทำการขายน้ำตาลออกมาจำนวนมาก รวมถึงบราซิล ประกาศลดราคาน้ำมันภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงจุดให้ราคาเอทานอลลดลงด้วย ส่งผลให้มีการผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น ขณะที่อินเดีย ในปีนี้แม้ผลผลิตน้ำตาลลดลงมากกว่าปีก่อนถึง 5 ล้านตัน แต่ทำการนำเข้าน้ำตาลจำนวนน้อยมาก และจีน ปรับเพิ่มภาษีนำเข้าน้ำตาล ยิ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าน้ำตาล ■